

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :  <b>61321079</b>
Source :	<b>กรุงเทพธุรกิจ</b>	
Date :	- 4 ต.ค. 2561	Page : 3 No :

# ‘ศิริ’ ส่งสัญญาณขึ้นดีเซล จับตาคว่ำบาตร ‘อิหร่าน’

**‘บางจาก’ ชี้มีโอกาสน้ำมันดิบ  
แตะ 90-100 ดอลลาร์**

**กรุงเทพธุรกิจ • “ศิริ” ส่งสัญญาณอาจจะ**  
ขยับราคาดีเซล หากมาตรการคว่ำบาตร  
อิหร่านของสหรัฐดันราคาน้ำมันดิบดูไบ  
แตะ 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พร้อม  
ใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ อุดหนุนดีเซลเพิ่ม อุ่ม  
ราคาระยะสั้นไม่ให้ทะลุ 30 บาทต่อลิตร หลัง  
ผู้ค้าโอดคำการตลาดต่ำ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  
กระทรวงพลังงาน กำลังติดตามสถานการณ์  
ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิด  
หลังราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว  
โดยวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบเบรนท์  
อยู่ที่ 84.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ  
ดูไบ 82.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น  
จากวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา 2.14 ดอลลาร์  
ต่อบาร์เรล

ทั้งนี้ ระดับดังกล่าวใกล้เคียง 85 ดอลลาร์  
ต่อบาร์เรล ที่กระทรวงพลังงานอนุมัติกรอบ  
ให้วงเงินจากกองทุนน้ำมันฯ เชื้อเพลิงเข้าไป  
อุดหนุนราคาขายปลีกดีเซลในประเทศไม่ให้  
เกิน 30 บาทต่อลิตร ภายใต้เงินอุดหนุนไม่  
เกิน 1 บาทต่อลิตร หรือมีกรอบวงเงินอยู่ที่  
6,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ค่าการตลาดดีเซลในประเทศ  
อยู่ในระดับต่ำราว 1.12 บาทต่อลิตร จากที่  
ควรได้ 1.70 บาทต่อลิตร หลังผู้ค้าน้ำมัน  
ให้ความร่วมมือชะลอปรับขึ้นราคา ดังนั้น  
ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผน  
พลังงาน (สนพ.) พิจารณาใช้กรอบเงิน  
อุดหนุนจากกองทุนน้ำมันฯ เข้าไปรักษา

การตลาดของผู้ค้าและรักษาราคาขายปลีก  
น้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร จาก  
ปัจจุบันที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันฯ เข้าไป  
อุดหนุนราคา 60 สต.ต่อลิตร

“ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหลายสำนัก  
ประเมินสถานการณ์ที่สหรัฐมีมาตรการ  
คว่ำบาตรอิหร่าน และจะมีผลในวันที่  
4 พ.ย. นี้ ซึ่งในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนมีผล  
บังคับอย่างเป็นทางการและหลังบังคับ  
1 สัปดาห์ถือเป็นช่วงอ่อนไหวที่ต้องติดตามว่า  
อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบขยับขึ้น  
ไปแตะ 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้  
ซึ่งหากถึงระดับนั้น กระทรวงพลังงาน  
จะมาพิจารณาว่าอาจจำเป็นต้องขยับราคา  
ขึ้นบ้างในบางช่วงเวลา และคงจะต้องทำ  
ความเข้าใจกับประชาชน แต่ขณะนี้อัยว่า  
ยังมีนโยบายคงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท  
ต่อลิตร”

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด  
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 เหลือเงินสุทธิ 25,142  
ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 29,212 และ  
บัญชี LPG ติดลบ 4,071 ล้านบาท

นายชัยวัฒน์ โควาวิสิทธ์ ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
กล่าวว่า หากมาตรการสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน  
มีผลเต็ม 100% จะทำให้ปริมาณน้ำมันที่  
ส่งออกจากอิหร่านหายไปจากตลาดราว  
4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคา  
น้ำมันดิบปรับขึ้นไปแตะ 90-100 ดอลลาร์  
ต่อบาร์เรลได้ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า  
ค่าการตลาดดีเซลปัจจุบัน อยู่ในระดับต่ำ  
ไม่ถึง 1.20 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์  
พลังงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้ ว่า  
ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสจะเคลื่อนไหว  
73-78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมัน  
ดิบเบรนท์จะเคลื่อนไหว 81-86 ดอลลาร์  
ต่อบาร์เรล

โดยราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเมื่อ  
วันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา สูงสุดในรอบ 4 ปี  
จากความกังวลต่อภาวะอุปทานน้ำมันดิบ  
ตึงตัว และความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก  
ที่ยังอยู่ในระดับดี ซึ่งปริมาณการผลิต  
น้ำมันดิบรวมของกลุ่มโอเปคเพิ่มขึ้น  
อย่างจำกัด โดยปรับเพิ่ม 90,000 บาร์เรล  
ต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 32.85 ล้านบาร์เรล  
ต่อวันในเดือน ก.ย. 2561 เพราะปริมาณ  
การผลิตที่เพิ่มขึ้นจากลิเบีย ซาอุดีอาระเบีย  
และแองโกลาถูก แต่หักลบกับปริมาณการ  
ผลิตที่ลดลงของอิหร่านที่ลดลง 100,000  
บาร์เรลต่อวัน จากมาตรการคว่ำบาตร  
อิหร่านของสหรัฐ

นักวิเคราะห์มองว่า ปัญหาอัตรา  
เงินเฟ้อจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น  
และวิกฤติค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ จะเป็น  
ปัจจัยกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก  
และส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำมัน

สำหรับสถานการณ์ที่ต้องติดตาม  
เพราะจะมีผลต่อราคาน้ำมัน เช่น ปริมาณ  
การส่งออกน้ำมันดิบของประเทศอิหร่าน  
มีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง หลัง  
สหรัฐประกาศคว่ำบาตรในเดือน พ.ค.  
2561 ที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณการส่งออก  
น้ำมันดิบของเวเนซุเอลายังลดลงต่อเนื่อง  
หลังท่าเรือขนส่งน้ำมันดิบหลักของ  
เวเนซุเอลายังคงปิดดำเนินการอยู่ และ  
ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน  
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น